

จีดีพีไตรมาสแรก โต 4.8% ดีเกินคาด

กับข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้แถลงตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไตรมาสแรกปี 2561 ขยายตัว 4.8% สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือสูงสุดในรอบ 5 ปี เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน หรือ 2% จากไตรมาสก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริโภคที่เร่งตัวและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐกลับมาฟื้นตัว พร้อมทั้งปรับคาดการณ์จีดีพีปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4.2-4.7% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 4.5% จากเดิมคาดการณ์ไว้ในช่วง 3.6-4.6%

ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. กล่าวว่า สศช.ประกาศจีดีพีไตรมาสแรกโต 4.8% เมื่อเทียบกับประมาณการล่าสุดของ ธปท. ในเดือน มี.ค. 2561 ต้องถือว่าตัวเลขที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้พอสมควรจากการใช้จ่ายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่มากกว่าคาดเป็นสำคัญ โดยเฉพาะตัวเลขการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนการกระจายตัวของใช้จ่ายภาคเอกชนในประเทศที่ดีกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ ทั้งนี้ในระยะต่อไปประเมินว่าการใช้จ่ายในประเทศและอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีแนวโน้มดีต่อเนื่องจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยจะมีการประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจและเผยแพร่อีก

ครั้งในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือน มิ.ย. 2561

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศที่ต้องติดตามพัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิด อาทิ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ราคาน้ำมันดิบ และการกระจายตัวของกำลังซื้อในประเทศ

อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ได้ปรับประมาณการจีดีพี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3.7% เป็น 4.3% หลังจากไตรมาสแรกจีดีพีขยายตัวถึง 4.8% โดยเป็นการเติบโตจากหลายภาคส่วน ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว ที่ยังคงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาครัฐเริ่มขยายตัวเร็วขึ้น บริษัทขนาดใหญ่ขยายการลงทุนยังต่างประเทศ และมองหาพันธมิตรจากต่างประเทศมาร่วมลงทุนในโครงการอีอีซี

ความเสี่ยงด้านต่ำ คือกำลังซื้อของครัวเรือนและเอสเอ็มอีที่ยังอ่อนแอ อาจกระทบกับดัชนีการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งต้องจับตาประเด็นเสถียรภาพทางการเงินตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จนถึงความชัดเจนการประกาศเลือกตั้งในปี 2562 อาจมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ) โดย

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2018 พุ่ง 4.8% YOY อีเอ็มไอเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%

ไฮไลท์:

- เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2018 โต 4.8% YOY สูงกว่าที่ตลาดคาดอีเอ็มไอเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.0%
- การเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคเอกชนช่วยโดยเฉพาะการส่งออกที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่ประเมิน
- การกระจายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเริ่มคลี่คลายและมีสัญญาณบวกสำหรับระยะต่อไป

เจาะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2018

อีเอ็มไอ เศรษฐกิจไทยปี 2018 โตมากกว่า 4%

ปัจจัยสนับสนุน: เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว, การส่งออกที่ฟื้นตัว, การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ฟื้นตัวเร็ว, การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น, การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัวเร็ว.

ปัจจัยเสี่ยง: ความผันผวนของค่าเงินบาท, ความผันผวนของราคาน้ำมัน, ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์.

ที่มา: การวิเคราะห์ของ EIC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2018 จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

www.scbic.com Economic Intelligence Center

ในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจอีก 3 ไตรมาส จะเติบโตน้อยกว่าไตรมาสแรก

ด้านภาคการเงิน ยังประมาณการเงินบาท 32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ แม้ไตรมาส 2 มีเงินไหลออกจนทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปถึง 32.50 บาท/ดอลลาร์ แต่ในไตรมาส 3 แนวโน้มเงินทุนเคลื่อนย้ายจะไหลเข้าประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่อีกครั้ง ทำให้เงินบาทผันผวน 31.50-32.50 และผลการขึ้นดอกเบี้ยเฟดในไตรมาสสุดท้ายจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะที่อัตราดอกเบี้ย

นโยบายคาดว่าจะคงระดับ 1.50% ในปีนี้ ก่อนเริ่มปรับขึ้นในช่วงไตรมาสแรกปี 2562

ด้านศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาकरไทยพาณิชย์ ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงที่จีดีพีทั้งปีจะโตมากกว่า 4% โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากหลายปัจจัยนำโดยกำลังซื้อจากต่างประเทศทั้งการส่งออกสินค้าและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีโมเมนตัมการขยายตัวที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐที่เริ่มฟื้นตัว จะมีส่วนช่วยให้การลงทุนภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวได้ดีกว่าปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาความเสี่ยงการแข็งค่าของเงินบาท นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และความผันผวนทางการเงิน ส่วนทิศทางการอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศที่สูงขึ้น ทำให้ภาวะการเงินของไทยตึงตัวขึ้นบ้าง แต่ไม่กระทบภาคเศรษฐกิจจริงมากนัก เนื่องจากสภาพคล่องในประเทศยังมีอยู่มากและพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังเข้มแข็ง

ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2561 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี ที่ 4.8% ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกน่าจะเป็นระดับที่สูงที่สุดของปี 2561 โดยในช่วงที่เหลือของปีจีดีพีน่าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตที่สูงกว่า 4% ต่อไปในแต่ละไตรมาสไว้ได้ โดยตัวขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากการส่งออกและรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ประเมินภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายตัวเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการเศรษฐกิจที่ 3.5-4.5% (ค่ากลางที่ 4%) ■